

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 "ลูกเสือปัตตานี ภักดีองค์กรähn สานสัมพันธ์สันติสุข"

นำเสนอเมื่อ : 5 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.45 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาากลางจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดชศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับการคายนงานชุมนุมฯ ผู้บังคับการคายนอย ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีร่วมพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนให้เยาวชนได้มีความรักสามัคคี มานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน และได้พระราชทานคำขวัญให้ลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

จากนั้นเวลา 16.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เขารวมพิธีจำนวน กว่า 1,700 คน การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นกาจัดงานชุมนุมครั้งที่ 1 ของจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดี มีจิตอาสา มีความสามัคคีภายใต้สัจจุมพหุวัฒนธรรมโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ การจัดงานชุมนุมลูกเสือขึ้นนั้นเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่ต้องการให้เยาวชนของชาติมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านลูกเสือที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันต่อตนเองและผู้อื่นได้ โดยมีฐานกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ ที่สามารถปลูกฝัง จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานบุกเบิก ฐานผจญภัยและเดินทางไกล ฐานทักษะชีวิต ฐาน กกด.และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และฐานบรรเทาสาธารณภัย

กาจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างจังหวัดปัตตานีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีและถือเป็นกาบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดปัตตานี ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือปัตตานี ภักดีองค์กรähn สานสัมพันธ์สันติสุข”

งานประชาสัมพันธ์ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดปัตตานี ภาพ/ข่าว